

“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” จัดงาน “หนี ห่าว...ตรุษจีน” พบโชว์จากยูหนาน จิว อ.เม้ง ป.ปลา กับจอแอลอีดียักษ์



“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนครั้งยิ่งใหญ่ จัดงาน “หนีห่าว...ตรุษจีน” ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม ครั้งแรก...กับการแสดงจิวประกอบฉากบนจอแอลอีดียักษ์ ที่จะเพิ่มอรรถรสการชมได้อย่างสมจริง และตระการตาไปกับโชว์สุดพิเศษส่งตรงจากมณฑลยูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมสักการะบูชาของคฤหาสน์เจ้าแห่งเจียเสริมสิริมงคลต้อนรับปีวอก และเลือกซื้อสินค้าเสริมมงคล และอิมมอร์รอยกับอาหารจีนเลิศรสหลากหลายเมนู

นาย จรัญ ผู้พัฒนา รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีคอน บางแค จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน “หนีห่าว...ตรุษจีน” ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม เพื่อเป็นการสร้างสีสันในช่วงเทศกาลตรุษจีน ให้ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ ของชาวจีนกันอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการแสดง วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงสินค้า และอาหาร ที่ระดมกันมาอยู่ภายในงานเพียงแห่งเดียว

พิเศษสุด...ครั้งแรก! กับการแสดงอุปรากรจีนจิวประยุกต์ ที่จะดำเนินเนื้อเรื่องผ่านฉากบนจอแอลอีดีขนาดยักษ์ ที่สามารถเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้น เพิ่มอรรถรสในการรับชมได้อย่างสมจริง โดยคณะจิวชื่อดัง อ.เม้ง ป.ปลา หรืออาจารย์อำพัน เจริญสุขลาม ผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ที่ได้ประพันธ์และเขียนบทการแสดงอุปรากรจีนให้ได้รับชมกันแบบฟรี ๆ 3 เรื่อง 3 รส ภาคภาษาไทย ได้แก่ แปรเขียนประทานพร เรื่องราวของเทพเซียนมงคลแปดองค์ ที่มีพระเมตตาช่วยเหลือโลกมนุษย์มาโดยตลอด ที่ชาวจีนและชาวไทยตั้งศาลกราบไหว้บูชามาเป็นเวลายาวนานนับหลายร้อยปี ยี่สิบสี่กั๊ก (24 กั๊ก) ตอนโหล่วหลิมหวย ผู้มีความกตัญญูต่อมารดาและภาคภาษาจีนแต่จิว ได้แก่ เจ้าแม่ลิ้มโกวเนี้ย เรื่องราวของเจ้าแม่ลิ้มโกวเนี้ย ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพศรัทธากันทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ลูกค้ายังจะได้ตระการตากับการแสดงโชว์จากคณะศิลปะ Cai Yunnan ที่บินตรงมาจากมณฑลยูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเต็มอิ่มกับ 4 ชุดการแสดง เริ่มจาก การแสดงชุดหงอคง ต้อนรับปีลิง ที่เทพเจ้าแห่งลิงทั้งปวง

จะออกมาโชว์ลีลาการควงกระบองต่อสู้กับเหล่ามารร้าย เล่นกับกราฟิกบนจอแอลอีดีอย่างสมจริง, ชุดการแสดงคิวบิก LED การโชว์ความสามารถในการทรงตัวเล่นกับกล่องคิวบิกขนาดยักษ์ประกอบดนตรี กับฉากหลังบนจอแอลอีดีที่ตื่นเต้นเร้าใจ, การแสดงเปลี่ยนหน้าฉาก ที่สร้างความฉงนสนเท่ห์ให้แก่ผู้ชมทุกครั้ง และปิดท้ายด้วย การแสดงชุดฉางกู่หู่สัมผัสกับความน่ารักของเด็กหญิงตัวน้อยมากความสามารถที่จะมาตีกลองประกอบดนตรี ที่ผู้ชมจะต้องหลงไหล

ทั้งนี้ กำหนดการแสดงอุปรากรจีน และโชว์ชุดพิเศษจากมณฑลยูนนาน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ เริ่มการแสดงเวลา 14.00 น.และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม เริ่มการแสดงเวลา 18.00 น.

ภายในงาน ยังได้จัดกิจกรรมชิงโชคได้เสียสนุกใจ หรือเจ้าพ่อแห่งเจีย เทพเจ้าซึ่งถือกำเนิดเป็นหินศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังเป็นที่นับถือบูชาของชาวจีนให้ลูกค้า และประชาชนร่วมสักการะบูชา เนื่องในโอกาสต้อนรับปีวอก (ปีลิง) พร้อมเลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก และลิ้มรสอาหารคาวหวานอีกมากมาย อาทิ องค์กรเทพเจ้า เสื้อผ้าจีน เครื่องประดับ หยก วัตถุมงคล 12 ราศี เครื่องกำไลเสริมสิริมงคล ขนมไหว้เจ้า กระเพาะปลา จู๋ก้วย ถ้วยจีนและหมั่งหมิง หรือบริการตั้งชงหน้าแบบจีน ฯลฯ

ห้ามพลาดกับการเฉลิมฉลองปีใหม่จีนสุดยิ่งใหญ่ “หนีหนาว...ตรุษจีน” ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ และลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2721-8888 ต่อ 314, 325-6

หรือ www.seaconsquare.com, www.facebook.com/SeaconSquareFanPage,

และ www.seaconbangkae.com, www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage